



## ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

### เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด ฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด โดยได้ทำการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ กระบวนการดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จำนวน ๓ คน ดังนี้

ลำดับที่ ๑	หมายเลขประจำตัวสอบ	๖๖๐๐๑	นางสาว ปิ่นธิดา	นามณี
ลำดับที่ ๒	หมายเลขประจำตัวสอบ	๖๖๐๐๕	นางสาว สุนิศา	สุขคง
ลำดับที่ ๓	หมายเลขประจำตัวสอบ	๖๖๐๐๘	นางสาว วาสนา	หวังดี

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทราบว่า บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลา ที่สหกรณ์กำหนด

ในกรณีภายหลังมีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจพิจารณาจ้างผู้ที่ขึ้นบัญชีที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรืออาจจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีการรายชื่อที่สอบคัดเลือกได้ ในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวในวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันรายงานตัวให้เตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และนำหลักประกันเป็นเงินสด ในอัตรา ๖๐ เท่าของค่าจ้างรายวัน ไปมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง และมีข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไปเป็นผู้ค้ำประกัน เริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

พันตำรวจโท

( กิตติพัฒน์ รื่นรวาย )

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด